

“Cô Nga Táo” – Nhân viên y tế ân cần, tận tụy với công việc

“Vững vàng về chuyên môn, luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao, giản dị trong cuộc sống, gần gũi với đồng nghiệp, ân cần với học sinh, tận tụy với gia đình.” Đó là những lời nhận xét, đánh giá của cán bộ, đồng nghiệp và các con học sinh khi nói về Nhân viên Y tế Hoàng Thị Thu Nga – phụ trách y tế học đường Trường Tiểu học Gia Thụy (Long Biên – Hà Nội).

Trường Tiểu học Gia Thụy được thành lập ngày 17/4/2009 theo quyết định số 950/QĐ-UBND của UBND quận Long Biên và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8/2009. Đội ngũ giáo viên nhà trường được tuyển chọn chất lượng khá đồng đều, chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp. Bên cạnh công tác giáo dục thì việc chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe cho học sinh cũng rất cần thiết. Chính vì thế, trường tôi có một người không tham gia giảng dạy song lại đóng một vai trò rất quan trọng. Đó là cô Hoàng Thị Thu Nga - nhân viên y tế nhà trường hay được giáo viên chúng tôi gọi với cái tên thân thương là *“Cô Nga Táo”*.



Cô Hoàng Thị Thu Nga – Nhân viên y tế trường Tiểu học Gia Thụy

Hàng ngày, với công việc của một y sĩ làm việc độc lập, cô Nga tự mình làm tất cả mọi việc khi có học sinh hay giáo viên gặp vấn đề về sức khỏe. Từ việc thăm khám, chăm sóc, theo dõi sức khỏe học sinh đến việc giám sát vệ sinh trường lớp. Giáo viên, học sinh hể ốm mệt, đau đầu, đau bụng, hay xước tay, chân... đều xuống cô Nga y tế đầu tiên. Nhìn cách cô chăm sóc tận tình các con học sinh, hỏi han, dỗ dành chẳng khác nào người mẹ hiền thứ hai. Cô luôn gần gũi, yêu quý trẻ và luôn coi các con học sinh giống như con cháu mình. Nhìn cô quan tâm rửa vết thương, dỗ dành từng bé uống thuốc, không ít người nghĩ đó là hình ảnh đẹp của tình mẫu tử thương yêu. Nhìn thấy trẻ gặp tai nạn khi chơi đùa, cô lo bằng nỗi lo của người mẹ vì sợ các con đau. Chính nhờ sự ân cần, dịu dàng, tận tụy chăm sóc của cô mà các con học sinh đỡ sợ khi ốm, mệt hay bị ngã; phụ huynh thêm yên tâm khi đưa con đến trường. Không những thế, cô có chia sẻ với tôi rằng cô luôn tâm niệm làm sao trở thành một nhân viên y tế học đường đúng nghĩa. Ngoài những kiến thức về chuyên môn đã được học trong trường, cô còn luôn chịu khó học hỏi qua sách báo, mạng internet, đặc biệt là những đợt tập huấn chuyên ngành từ Trung tâm Y tế Quận, Hội Chữ thập đỏ...Không chỉ vậy, cô còn đọc rất nhiều sách tìm hiểu về tâm lý trẻ em để dỗ dành, giúp các con học sinh an tâm hơn khi ốm, mệt. Những ánh nhìn ngây thơ của các con học sinh hay dù chỉ là một lời cảm ơn từ phía phụ huynh đều khiến cô vô cùng xúc động. Cô nói đó chính là điều giúp cô có thêm động lực, thấy mình thêm yêu công việc của mình.



Cô Nga ân cần chăm sóc các con học sinh bị đau, ốm.

Các năm học, cô Nga đều phối hợp với TTYT phường Gia Thụy thực hiện việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho các con học sinh theo nhiệm vụ năm học. Việc

kiểm tra sức khỏe cho học sinh là hết sức quan trọng và được cô Nga làm rất tốt. Kiểm tra sức khỏe cho các con học sinh nhằm phát hiện các bệnh, tật học đường (tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, ...) nhất là chỉ số BMI cũng được cô Nga tư vấn nhiệt tình cho các con học sinh, các bậc phụ huynh để có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, hoạt động thể lực cân đối. Nhờ sự nhiệt huyết, luôn công hiến hết mình cho công việc, cô Nga đã giúp các con học sinh đảm bảo được sức khỏe để các con có điều kiện vui chơi, học tập tốt. Với các đồng nghiệp, cô Nga luôn là một người thân thiện, cởi mở, chân thành. Mỗi lần tôi hay bất kì đồng nghiệp nào gặp chút vấn đề về sức khỏe, cô lại tận tình thăm khám, lấy thuốc cho chúng tôi, hướng dẫn cách sử dụng. Những lúc rảnh rỗi, cô thường tư vấn cho chúng tôi biết cách bảo vệ sức khỏe cũng như bổ sung các chất cần thiết để cơ thể luôn khỏe mạnh; sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp công việc trong trường cũng như trong đời sống hàng ngày.



Cô Nga luôn tận tình hướng dẫn, sát sao trong quá trình khám sức khỏe học sinh hằng năm.

Cô Hoàng Thị Thu Nga còn được biết đến với vai trò là ủy viên Chi hội Chữ thập đỏ, ủy viên BCH Công đoàn nhà trường. Các hoạt động công tác đoàn được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả nhờ một phần công sức của cô. Khi hỏi đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, gia cảnh của mỗi em như thế nào cô Nga đều nắm rất rõ. Cô thường tham mưu cho Ban giám hiệu để nhà trường quan tâm, tặng quà cho các con học sinh vào các dịp lễ, Tết cũng như tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên nhân viên. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cô Nga còn tham gia tích cực nhiều hoạt động phong trào mà nhà trường và các cấp phát động. Nhiều năm, cô được Ban giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách giám sát bếp ăn và công tác bán trú của học sinh bởi cô không chỉ cần cù chịu khó mà còn rất nhiệt tình, cẩn thận và trách nhiệm. Trong bất cứ công tác nào, vai trò nào, cô đều nghiêm túc và "hết mình", sẵn lòng trao đổi, giúp đỡ mọi người. Đó là lý do khiến cô được hội đồng sư phạm nhà trường yêu mến.



Cô Nga lưu mẫu thức ăn trong xuất ăn bán trú.



BGH và Công đoàn nhà trường chúc mừng đ/c Hoàng Thị Thu Nga nhân ngày 27/2

Với lòng yêu nghề và sự quyết tâm phấn đấu, trong 15 năm công tác tại trường Tiểu học Gia Thụy, cô đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2013 – 2014 cô được Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên tặng Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội Chữ thập đỏ. Năm 2023 – 2024 cô được nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trường học do BCH Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội trao tặng. Và để ghi nhận những đóng góp vô cùng to lớn của cô, BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng cô Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo. Cô đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh.



Những thành tích đáng tự hào của cô Hoàng Thị Thu Nga

Thầy thuốc là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh. Có những người trực tiếp cứu chữa người bệnh, làm việc trong các cơ sở y tế. Lại có nhiều thầy thuốc với những đóng góp thầm lặng mà cực kỳ quan trọng. Mặc dù không có nhiều cuộc thi để thể hiện năng lực chuyên môn, không có nhiều thành tích như giáo viên cơ bản nhưng mỗi ngày tới trường được thấy giáo viên và các con học sinh mạnh khỏe, vui tươi nô đùa trên sân trường đó là niềm hạnh phúc, là những giấy khen giá trị nhất dành cho cô nhân viên y tế trường học Hoàng Thị Thu Nga. Khi được làm công việc mình yêu thích, cô luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc và tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc sống. Cô Nga chính là một tấm gương “Người tốt – việc tốt” của trường Tiểu học Gia Thụy. Xin được gửi đến cô những lời chúc tươi đẹp nhất, chúc cô thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc cao quý mà thầm lặng của mình.